



คู่มือ...ใส่ใจ  
ตอบโจทย์ทุกชีวิตให้เหนือระดับ

**TOSHIBA**

# TOSHIBA

**TOSHIBA** พร้อมดูแลทุกคนในบ้านด้วยความใส่ใจ กับตู้เย็น 4 ประตู  
ที่มีเทคโนโลยีช่วยคงความสดใหม่ของอาหาร และคู่มือใส่ใจ  
ที่จะทำให้ทุกคนในบ้าน มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

# ใส่ใจทุกกลืนรบกวน

ด้วยนวัตกรรม **Pure BIO** ช่วยดูดซับกลิ่นไม่พึงประสงค์ และยังช่วยคงความสด  
ให้อาหารในตู้เย็น ไม่ว่าจะเมนูโปรดของคนในบ้านจะแตกต่างกันขนาดไหน  
**TOSHIBA** ก็มั่นใจว่าทุกคนจะเอ็นจอยกับเมนูที่ชอบได้เหมือนเดิม



นอกจากประสิทธิภาพของตู้เย็นที่สามารถช่วยลดกลิ่นอาหารแล้ว  
การเก็บวัตถุดิบในกล่องหรือถุงซิปล็อกยังสามารถช่วยให้ลดกลิ่นไม่พึงประสงค์  
และเป็นระเบียบ สะดวกต่อการใช้งานอีกด้วย

# ใส่ใจในการทำความเย็น

เทคโนโลยี **Dual Cooling** แยกช่องทำความเย็นอิสระ 2 ช่อง สามารถเลือกปรับอุณหภูมิได้ตามความต้องการ และระบบ **Multi Air Flow** ซึ่งลมเย็นจะไม่พัดกระทบอาหารโดยตรง การทำความเย็น 360° ช่วยป้องกันการสูญเสียความชื้นและคงความสดได้นานขึ้น เพื่ออาหารที่สดใหม่ในอุณหภูมิที่เหมาะสม พร้อมส่งมืออาหารที่ดีให้ทุกคนในครอบครัว



การจัดเก็บเนื้อสัตว์ในลักษณะแบนราบ จะช่วยให้กระจายความเย็นให้เนื้อสัตว์ได้อย่างทั่วถึง



การเก็บเนื้อสัตว์โดยห่ออลูมิเนียมฟอยล์ ก่อนนำไปเข้าช่องแช่แข็ง สามารถช่วยไม่ให้เกิดรอยแห้งที่เกิดจากน้ำแข็งหรือ Freeze burn ได้

# ใส่ใจในความดูดีมีระดับ อย่างยาวนาน

เพราะตู้เย็นเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่โดดเด่นสะอาดตา คงจะดีกว่า  
ถ้าตู้เย็นยังคงความสวยงามเหมือนใหม่อยู่เสมอ ด้วยบานประตูเคลือบ 10 ชั้น  
ป้องกันรอยขีดข่วนและรอยนิ้วมือ ทำให้ตู้เย็นของคุณสวยงามอยู่คู่บ้านที่คุณรัก



หากพบคราบรอยนิ้วมือฝังแน่นที่ไม่สามารถเช็ดออกได้ด้วยผ้าธรรมดา สามารถกำจัดรอย  
ง่าย ๆ เพียงใช้น้ำส้มมะกอกหยดลงกระดาษเช็ดก่อนนำไปเช็ดบริเวณคราบรอยนิ้วมือ



# ใส่ใจความประหยัดพลังงาน

ทั้งคอมเพรสเซอร์และพัดลม ใช้ระบบ **Origin Inverter** ทำให้ตู้เย็นทำความเย็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำงานได้เงียบ และใช้พลังงานน้อยลง ช่วยให้คุณเซฟค่าไฟได้มากขึ้น



การจัดระเบียบการวางของในตู้เย็นไม่ให้นั่นจนเกินไป และปรับอุณหภูมิให้เหมาะสม ก็สามารถช่วยให้ประหยัดไฟฟ้าได้มากขึ้น



# ใส่ใจในรายละเอียด

เพราะอาหารสามารถสูญเสียความชุ่มชื้นในขณะแช่ตู้เย็น **TOSHIBA** จึงออกแบบ **Moisture & Flexible Zone** ที่สามารถปรับระดับความชื้นได้ตามอาหารที่จัดเก็บ ทำให้อาหารคงความสดได้นานขึ้น ทำให้ทุกมื้ออาหารของคุณ เป็นมื้อที่มีคุณภาพเสมอ



สามารถสลับโหมดการทำความเย็นตามอาหารแต่ละประเภทได้

การแยกผักและผลไม้แต่ละชนิดให้เป็นสัดส่วนก่อนนำเข้าตู้เย็น สามารถช่วยลดการสูญเสียความชุ่มชื้น และชะลอการเน่าเสียได้

# ใส่ใจในความสะดวกสบาย

เพราะคุณสามารถคอนโทรลความเย็นได้เพียงปลายนิ้วสัมผัส  
ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน ก็สามารถปรับอุณหภูมิของตู้เย็น  
ผ่าน แอปพลิเคชัน **TsmartLife** ที่จะยกระดับให้ชีวิตคุณง่ายเหมือนมีผู้ช่วยส่วนตัว



**DOWNLOAD APPLICATION  
& ACTIVATE PRODUCT**



โหมด Home Care สามารถตั้งค่าให้แจ้งเตือนได้  
เมื่อมีการเปิดตู้เย็นทิ้งไว้ หรือ ตู้เย็นปิดไม่สนิทนานเกินไป







มีชีวิตที่เหนือระดับ กับอาหารที่มีคุณภาพ  
ตู้เย็น **TOSHIBA** พร้อมดูแลใส่ใจทุกมื้ออาหาร  
เพิ่มระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนในบ้านให้ดียิ่งขึ้น

**SUPERIOR LIFE  
MATTERS.**





**#DetailsMatter**

**TOSHIBA**

[www.toshiba-lifestyle.com/th](http://www.toshiba-lifestyle.com/th)

